



เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

เดือน มกราคม 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่



วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสถียร แพงจ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา อบต. ห้วยไร่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการในเขตตำบลห้วยไร่และใกล้เคียง ประชาชน ตำบลห้วยไร่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระ ภิกษุสงฆ์สามเณร ตามโครงการ ปรวิาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี พ .ศ. ๒๕๖๐ ณ ตอนป่าทาด ทรายขาว บ้านหนองตาโล่ หมู่ที่ ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น มีผู้เลื่อมใสศรัทธาใน พระพุทธศาสนาเข้าร่วมในวันนี้ เว้นจำนวนมาก

สรุปการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ

งานศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายเสถียร แพงจ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้มอบหมายให้ นายภักดี ทิพย์อุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.ห้วยไร่ ร่วมพิธีอุปสมบท จำนวน ๑๓๕ รูป โดยมีบุคลากรของ องค์กร รายนายสว่างจิตร์ บุญเมือง พนักงานขับรถ ร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ มี ระยะเวลา ๙ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น เป็นวันที่ครบกำหนดสวดวาร (๑๐๐ วัน) ในการบำเพ็ญพระ ราชกุศล



เจ้าวันที่ 1 มกราคม 2560 ชาวตำบลห้วยไร่ ร่วมใจ กันทำบุญตักบาตรถวายอาหาร จตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ณ วัดใกล้บ้านของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นศิริมงคลในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวชนบทสืบทอดกันมาแต่ช้านาน



งาน/กิจกรรม/โครงการ...ที่กำลังจะดำเนินการในเดือนถัดไป

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และช่วงนี้อุณหภูมิลดลงทำให้อากาศหนาวเย็น ช่วยดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วย
๒. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟฟ้า ณ ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

หากท่านได้รับปัญหาในการบริการ หรือไม่ได้รับความสะดวก จากเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้งสายด่วน

นายเสถียร แพงจ่าย นายก อบต. ๐๘-๖๘๓/๗-๙๘๓/๒

นายอุทัย มีชัย ปลัด อบต. ๐๘-๑๕๙๓-๕๐๖๑

โทร ๐๔๕-๕๒๓๙๑๘ , โทรสาร ๐๔๕-๕๒๓๙๑๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ครบเวลา ๑ เดือนอีกแล้วที่จะต้องประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเดือนใหม่ของปี ใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อากาศหนาวเย็น จึง ผากทุกท่านให้ดูแลและรักษาสุขภาพด้วย

งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยนายเสนียน แผงจ่าย นายก อบต. ห้วยไร่ มอบหมาย ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาชิก อปพร . ตำบลห้วยไร่ ทุกนาย ตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน เพื่อ บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางในเขตรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560

งานเศรษฐกิจและเกษตรกรรม

ผลิตผลทางการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยไร่ ที่ชาวบ้าน ได้นำมาจำหน่ายที่ตลาดป่าชุมชนตำบลห้วยไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๙ ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ถนนเส้นอรุณประเสริฐ หลัก กิโลเมตรที่ ๘



งานสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสนียน แผงจ่าย นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ นำเจ้าหน้าที่อบต. เจ้าหน้าที่ยอบต. . ห้วยไร่ ร่วมกับศูนย์ การศึกษาการเตรียมรัฐบุรุษ ตำบลห้วยไร่ แจกของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ห้วยไร่ บ้านภักดีเจริญ



วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 16.00น. นายเสนียน แผงจ่าย นายก อบต. ห้วยไร่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมมอบขนมและ อุปกรณ์การเรียนจากคณะอภีการบต มี.ราชภัฏอุบลราชชมเพื่อนตำรวจอุบลชมรมชาว พ้าอุบลชมรมฟุตบอลเมืองอำนาจเจริญ Dsvy โสทร ราชา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ต.ห้วยไร่ และน้องๆ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญห้วยไร่ โลกช่วงมะนาย ณ สนาม กีฬาเทศบาล(ใกล้แยกโตโยต้า)



สาระน่ารู้หน้ามาฝาก.....



"วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2560 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม และ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เผย **คำขวัญวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2560 ดังนี้ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"**

วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิด ความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ .ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้ เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการ กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมี ส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

ทั้งนี้ การงานร่วมกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปี เดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติของ ตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็น วันเด็กแห่งชาติ

สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึ่งบอกผ่าน มาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวัน เด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะ หนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อ ตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

